



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๔ อัตรา

อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๑๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับงานบุคลากร ข้อ ๑๕) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จึงมีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง	รายเดือน ๆ ละ ๙,๕๙๐ บาท
คุณวุฒิ และเงื่อนไขการจ้าง	ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลการผลิต

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง	รายเดือน ๆ ละ ๙,๕๙๐ บาท
คุณวุฒิ และเงื่อนไขการจ้าง	ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/ ไฟฟ้าสื่อสาร/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง	รายเดือน ๆ ละ ๙,๕๙๐ บาท
คุณวุฒิ และเงื่อนไขการจ้าง	ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) / การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) / การบัญชี

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้าง	รายเดือน ๆ ละ ๙,๕๙๐ บาท
คุณวุฒิ และเงื่อนไขการจ้าง	ปริญญาตรี สาขาการจัดการการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวและการโรงแรม / อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
๕. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๖. มีวุฒิครูหรือวุฒิทางการศึกษา...

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนข้อเขียนและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน รวมทุกภาค แล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ประกาศผลการสอบ

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.cicec.ac.th หรือ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สอบถามโทร.๐๕๓ - ๓๔๑๘๗๒, ๐๕๓ - ๓๔๒๑๙๐

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๒ ปี รวมใจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ อาคาร ๑๒ ปี รวมใจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐ - ๕๓๓๔ - ๑๘๗๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางอรัญญา กิมภีระ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง